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วันพฤหัสบดีท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าโมก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าโมก 
สมัยสามญั  สมัยแรก  ประจ าปี  2566 

วันพฤหัสบดทีี่  2 กมุภาพนัธ์ 2566  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าโมก 

…………………………… 
 ผู้เข้าประชุม 
 ๑. นายพิเศษศักดิ ์ ธัญญะพิเศษศักดิ ์      ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นางสาววราภรณ ์ บุญประดับ  รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายฉลวย  กระจ่างจิตร ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายบํารุง  แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายพรรษพร  สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    7. นายภญิโญ  เฉลิมกลิน่  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. พันตาํรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ี  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายศรีวิชัย      สุขสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นางสมคิด  คล้ายสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล. 
 11. นางสาวอารมณ ์ อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางอมรรัตน ์ เนื้อจํารญูรัตน ์  เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตร ี
  2. นางสนุันทา  บุญประดับ  รองนายกเทศมนตร ี
 3. นายวิชิต   ไวทยานุวตัต ิ  รองนายกเทศมนตร ี
 4. นายปรีชา  โปตระนันท ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นางสาวอภิชา พูลสินธนาพงษ ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6. นายสพุล  เรืองฤทธิ ์  ปลัดเทศบาล 
 7. นายเศรษฐพงศ ์ จันเทพ  รองปลัดเทศบาล 
 8. นางจีรนันท ์  วุ่นวงศ ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 9. นางลภัสรดา  จงแพทย ์  หัวหน้าสํานักปลดัเทศบาล 
 1๐. นายกาแมน  อาดหมาด  ผู้อํานวยการกองช่าง 
 1๑. นายอิทธิพล ศรีชัย  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 1๒. นายนิยตุชัย มหาพรหม  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
 13. นางสาวจีรภา สุขคํา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

 14. พ.ต.ท.อุดม  สุขประเสริฐ  สารวัตรสบืสวน สถานีตาํรวจภูธรป่าโมก 
 15. นางสาววรายุภสัร์ วงสิท  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

   16. นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 17. นางชุติกาญจน ์ อาลีมินทร์  เจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์ชํานาญงาน 
 18. นางวัชรี  จารุตันติกร  เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชํานาญงาน 
 19. นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.          

  นางอมรรัตน์ เนื้อจ ารูญรัตน ์ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุม       
 เลขานุการสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก ครบองค์ประชุมแล้ว 

ขอกราบเรียนเชิญทา่นประธานสภาเทศบาลตาํบลปา่โมกจุดธูป 
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าทีป่ระธานการประชุม 

   ตามระเบียบวาระต่อไป 

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศกัดิ์  - ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว 
 ประธานสภาเทศบาล   อยู่ในที่ประชุม   12   คน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  

ตําบลป่าโมก สมยัสามญั สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2566 ผมขอเชิญ 
ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตําบลป่าโมก อ่านประกาศของสภา 
 เทศบาล เรื่อง กาํหนดวันเร่ิมประชุมสภาเทศบาล 

 นางอมรรัตน์  เนื้อจ ารูญรัตน์ - ประกาศสภาเทศบาลตาํบลป่าโมก เรื่อง กําหนด 
 เลขานุการสภาเทศบาล วันเร่ิมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมยัแรก 
   ประจําปี พ.ศ.2566 
   - อาศัยอํานาจตามความในหมวด 2 ข้อ 21 แห่งระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
     และโดยมติของสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล  
   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 14 
    กุมภาพันธ์  2565 
   - จงึประกาศกําหนดวันเร่ิมประชุมสภาเทศบาล   
   สมัยสามญั สมยัแรก ประจําปี พ.ศ. 2566 ในเดือน 
   กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  

 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 5  
เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

         (นายพิเศษศักดิ์  ธญัญะพิเศษศักดิ์) 
        ประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก 

 นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศกัดิ์  - ขอบคุณครับ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 ประธานสภาเทศบาล   

 ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - ผมมีเร่ืองที่แจง้ให้ท่ีประชุมทราบ คือ 
 ประธานสภาเทศบาล  เร่ืองแรก ผมขอขอบพระคุณท่าน พันตําตรวจโทอุดม สุขประเสริฐ สารวัตร

สืบสวนสถานีตํารวจภูธรป่าโมก ทีไ่ด้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาล 
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 ทีป่ระชุม  - รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
   สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที ่
   21 พฤศจกิายน 2565 

 นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลป่าโมก 
 ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจาํปี 2565 เมื่อวันท่ี 
    21 พฤศจิกายน 2565 เจา้หน้าที่ได้จัดสง่รายงานการ 
   ประชุมดงักล่าวให้กับสมาชิกทุกท่านล่วงหนา้แล้ว  

 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่  
  ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอให ้
  สมาชิกสภารับรองด้วยครับ 

- สมาชิกสภาทา่นใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลป่า
โมก สมยัสามัญ สมยัที่ 4 ประจําป ี2565 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2565  

  ขอความกรุณายกมือด้วยครับ 
  สมาชิกสภารับรอง   11   ท่าน 
  - สมาชิกสภาทา่นใดไม่รับรอง กรุณายกมือครับ  
  สมาชิกสภาไม่รับรอง  -  ท่าน 

ทีป่ระชุม - มีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 ต าบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 
 เมื่อวันที่ 21 พฤศจกิายน 2565 
 สมาชิกสภารับรอง  11  ท่าน 
 สมาชิกสภาไม่รบัรอง    -  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  3      เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
      3.1 เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2566 
       และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ   

 สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2567) 

นายพิเศษศักดิ ์ธัญญะพิเศษศักดิ ์  - เร่ืองการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2566 
ประธานสภาเทศบาล    และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ 
       สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2567)  

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อท่ี 
ประชุมครับ 
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นางอมรรัตน์  เนื้อจ ารูญรัตน ์   - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 แก้ไข 
เลขานุการสภาเทศบาล    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2552  

มาตรา 24 ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  
สมัยประชุมสามัญคร้ังแรกและวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ 
ประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด และวรรคสี่ สมัยประชุม 
สามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ 
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 (2)   
สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกาํหนดว่าการประชุมสมยัสามัญประจําปี  
แต่ละสมัยในปีนัน้ จะเริ่มเมือ่ใด แต่ละสมัยในปีนัน้มีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวัน 
เร่ิมประชุมสมัยประชุมสามญัประจําปีสมยัแรกของปีถัดไปและมีกาํหนดกี่วัน และ
ข้อ  21 วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาํเปน็ประกาศ 
ของสภาท้องถิ่น พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สาํนักงานเทศบาล 
ตําบลป่าโมก ตามมติสภาเทศบาลตาํบลป่าโมก สมัยสามญั คร้ังแรก  
เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 กําหนดวันเริ่มสมัยประชุม  
สมัยสามญั สมัยที่ 1 ประจาํปี ๒๕66 ในเดือนกมุภาพันธ์ ๒๕66  
เป็นสมยัแรก และสภาเทศบาลตาํบลป่าโมก ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลป่าโมก สมัยสามญั สมยัแรก ประจําปี พ.ศ.2566  
ในวันที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2566 ไปแล้วนั้น เพราะฉะนั้น ดิฉันขอนําเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลวา่สําหรับปี พ.ศ.2566 สภาเทศบาลตาํบลป่าโมก  
จะต้องกาํหนดสมัยประชุมสามัญ จาํนวน 3 สมยั 

นายพิเศษศักดิ ์ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอบคุณท่าน เลขานุการสภาฯ เป็นที่เข้าใจตรงกัน 
ประธานสภาเทศบาล    แล้วนะครับ ผมประธานสภาฯ จึงขอให้ท่ีประชุมสภาฯ  

พิจารณาวา่การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ีพ.ศ.2566  
ว่าแต่ละสมัย จะเร่ิมเม่ือใด และให้กําหนด 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2567 ด้วย  

 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ โดยมีผู้รับรองจํานวน 2  
 ท่านครับ ขอเชิญครับ 

นายธนติ  เหลืองเพชราภรณ ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธนิต เหลืองเพชราภรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
     - ผมขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2566 
       และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2567 ดังนี้ 
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      สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.2566 
      - สมัยที่ 2 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2566 

ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
       - สมัยที่ 3 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2566 

ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 
       - สมัยที่ 4 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2566 

ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 
      สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2567 
         - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2567  

มีกําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 
ถึงวันที ่1 มีนาคม 2567 

นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
 1.นายพรรษพร  สดุใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 ให้การรับรอง 
 2.นายภิญโญ  เฉลิมกลิน่ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
 ให้การรับรอง 

นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่ม ี
ประธานสภาเทศบาล    จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้กําหนด 

สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.2566 และกําหนด 
สมยัประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปีพ.ศ. 2567   
ตามที่เสนอ คือ สมัยประชุมสามัญ  ประจําปี พ.ศ. 2566 

      - สมัยที่ 2 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1  
 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 
 - สมัยที่ 3 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1  
 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 
 - สมัยที่ 4 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1  
 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2567 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2567  
 มีกําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  
 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ขอความกรุณายกมือครับ 

สมาชิกสภาเห็นชอบ  11   ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ       -   ท่าน 
 

 

/-มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.2566  
      - สมัยที่ 2 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1  
 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 
 - สมัยที่ 3 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1  
 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 
 - สมัยที่ 4 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1  
 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2567 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2567  
 มีกําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  
 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 (เห็นชอบ      11     เสียง)   

นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - ผมขอมอบให้เลขานุการสภาเทศบาลตาํบลปา่โมก  
ประธานสภาเทศบาล    ดําเนินการจัดทาํประกาศ ประชาสัมพันธ ์ให้ประชาชน 

ได้รับทราบต่อไป 

นางอมรรัตน์  เนื้อจ ารูญรัตน์  - รับทราบ 
เลขานุการสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ญัตต ิ  
 4.1 เรื่อง ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเตมิแบบ  
 แปลนก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปา 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัต ิ
 แก้ไขเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติมแบบแปลนก่อสร้างโครงการ 

ปรับปรุงท่อเมนจ่ายประปา 
หลักการ 
- ตามที่มีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อทดแทนท่อ   

เดิมที่มีอยู่แล้วจากท่อเหล็ก เป็นท่อ STPE ขนาด  6 นิ้ว  
โดยทําการก่อสร้างบริเวณ หมู่ ๕ และ หมู่  ๖ ตําบลบางปลากด  
ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔,๗00 เมตร ซึ่งได้ขออนุมัติใช้เงินสะสมจากเทศบาลตาํบลปา่โมก 
เป็นจาํนวนเงนิ  ๑๑,๑00,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามมติประชุมสภา
เทศบาตําบลป่าโมก  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี  ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากขั้นตอนการขออนุญาตใช้เขตทางหลวง 
จังหวัดอ่างทอง แบบแปลนที่เทศบาลฯ ได้จ้างผู้รับจ้างออกแบบยื่นนั้น  
สํานักงานแขวงทางหลวงจังหวัดอ่างทอง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนดังกล่าวกับ
สถานที่จริงพบว่าแบบแปลนบางรายการไม่สอดคล้องกับสถานที่จริง  

/จึงให้แก้ไข... 



7 
 จึงให้แก้ไขปรับเปลี่ยนแบบเพื่อจะได้ดําเนินการยื่นขออนุญาต 
 ใช้เขตทางได้ถูกต้องตามระเบียบของสํานักงานแขวงทางหลวง 
 จังหวัดอ่างทอง  

เหตุผล 
- กิจการประปา ได้ดําเนินการขออนุญาตใช้เขตทางแล้ว 
ตามหนังสือเลขที่ อท ๕๒๑0๑/๑0๒๘  ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ปรากฏว่าในรายละเอียดแบบแปลนมีบางรายการ (ซัตพอร์ตท่อเมน) ที่สํานักงานเขตทาง
หลวงจังหวัดอ่างทอง ไม่สามารถอนุญาตให้ดําเนินการได้จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
แบบแปลนให้ถูกต้องตามระเบียบของ พ.ร.บ. ทางหลวง ซึ่งในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
แบบแปลนในคร้ังนี้ทําให้ปริมาณงานลดลงและงบประมาณการก่อสร้างเดิม  
เป็นจํานวนเงิน ๑๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ลดลงคงเหลือ เป็น
จํานวนเงิน ๕,๙๐๘,๙๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และบัดนี้
สํานักงานแขวงทางหลวงอา่งทอง หนังสือเลขที ่คศ ๐๖๐๗๓/ท/ด.๑๓.๖๕/๔๔  
ลงวันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๖ อนุญาตให้ดําเนินโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปา
เทศบาลตําบลป่าโมก บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓0๙ ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน  
(กม.๔๒+๗๐๐ - กม.๔๖+๔๐๐) ด้านซ้ายทางและทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนนาคู-ป่าโมก 
ระหว่าง (กม.๓๖+๐๐๐ – กม.๓๖+๔๗๐) ด้านซ้ายทางและขวาทาง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมกเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป  
                     (นายสุรพร   สรณารักษ์) 

                         นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธญัญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มสีมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านบํารุง แย้มนิยม ครับ 
 
นายบ ารุง  แย้มนิยม  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ ผมนายบํารุง  
สมาชิกสภาเทศบาล แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 จากข้อมูลการวางท่อเมนน้ําประปาของเทศบาล

ตําบลป่าโมก ทางด้านซ้าย ด้านขวาของถนนหมายเลข 33 ผมไม่เข้าใจว่าน้ําประปาเป็น
ของภูมิภาคหรือเป็นประปาของเทศบาลครับ ว่ามันอยู่ด้านฝั่งไหน 

นายพิเศษศักดิ์  ธญัญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญท่านผู้บริหารช้ีแจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ ์ - ขออนุญาตครับ ถนน 33 เร่ิมตั้งแต่นาคู ถงึสดุเขตปา่โมกออกไปทางบางปะหัน 33  
นายกเทศมนตรี นีห้มายถึงจากเชิงสะพานฝัง่ตะวันออกไปถึงสี่แยกปา่โมก ทั้งซ้ายและขวา  

เราต้องเดนิท่อมาถึงตรงสีแ่ยกและก็เจาะท่อลอดถนนทางหลวงหมายเลข 33  
 

 
/และเดินท่อ... 
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 และเดินท่อมาถึงสะพาน ยกตัวอย่างผ่านหน้าร้านนาย ช.ข้าวต้มมาถึงเชิงสะพาน
เพื่อต่อท่อเดิมเข้าวัดพาณิชย์ ส่วนทางฝั่งขวานั้น ก็คือตรงหอพักทองคํามา
เช่ือมต่อกับท่อเมนเดิมบริเวณเชิงสะพาน ครับผม 

นายพิเศษศักดิ ์ธัญญะพิเศษศักดิ ์  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล   หรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มผีมขอมติจากทีป่ระชุมครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบแปลน 
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปา พร้อมวงเงินงบประมาณ 
ที่จ่ายขาดจากเงินสะสมตามที ่คณะผู้บริหารเสนอ ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาอนมุัต ิ 11  ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่อนุมัต ิ     -  ท่าน 

ที่ประชุม   - มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบแปลนก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปา พร้อมวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสม 

 (อนุมัต ิ       11     เสียง)   (ไม่อนุมัต ิ        -    เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  4.2 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจการประปา) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง การขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 - ตามที่เทศบาลตําบลป่าโมก ได้จัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 แผนงานการพาณิชย์  
 งานกิจการประปา  
 งบดําเนินงาน 
 ประเภท วัสดุก่อสร้าง   
 งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท  คงเหลือ 64,868.60 บาท  
 ทั้งนี้ งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่เหลือจ่ายหรือยังไม่มีความจําเป็น 
ต้องจ่าย ตามรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 
 แผนงานการพาณิชย์   
 งานกิจการประปา 
 งบลงทุน 
 ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 งบประมาณตัง้ไว ้150,000.- บาท คงเหลือ 150,000.- บาท  

/ขออนุมัติ... 
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 ขออนุมัตโิอนลด เปน็เงิน  60,000.- บาท  
 รวมขออนุมัติโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.- บาท  
 (หกหมื่นบาทถ้วน)  
         โอนเพิ่ม 
 แผนงานการพาณิชย์   
 งานกิจการประปา 
 งบดําเนินงาน 
 ประเภท วัสดุก่อสร้าง 

 งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือ 64,868.60 บาท   
 ขออนุมัติโอนเพิ่ม 60,000.- บาท  
 รวมโอนเพิ่มเปน็เงิน 124,868.60 บาท   

(หนึง่แสนสองหมื่นสี่พนัแปดร้อยหกสบิแปดบาทหกสิบสตางค)์  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 27  
 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  
 โอนลด  ทีท่ําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา 
 ท้องถิ่น จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก  
 เพื่อพิจารณาต่อไป  
                       (นายสุรพร   สรณารักษ์)              
                     นายกเทศมนตรีตําบลปา่โมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล   อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มผีมขอมติจากที่ประชุมครับ 

- สมาชิกสภาทา่นใดอนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจําปงีบประมาณ  
พ.ศ.2566 ของกิจการประปา ประเภทวัสดุก่อสร้าง ขอความกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาอนุมัติ  11   ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
สมาชิกสภาไม่อนุมัติ       -   ท่าน 

ทีป่ระชุม  - มีมติอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2566 ของกิจการประปา 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง   

 (อนุมัต ิ     11      เสียง) (ไม่อนุมัติ            เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์  4.3 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

/นายสุรพร... 
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นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตร ี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง การขออนุมัติโอน 

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 - ด้วยงานประชาสัมพันธ์  สํานักปลัดเทศบาล มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและบริการสาธารณะอันเป็นประโยชน์  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลทั้ง  
10  ชุมชน  และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก 
ทางราชการในทุก  ๆเร่ืองที่ประชาชนควรทราบ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี ้

 โอนลด  จ านวน  2  รายการ  ดังนี ้
 สํานักปลัดเทศบาล 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 - ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 งบประมาณตัง้ไว ้400,000.- บาท คงเหลือ 400,000.- บาท  

ขอโอนลดจ านวน  200,000.- บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ   
- ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ   งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท 
คงเหลือ 300,000.- บาท ขอโอนลดจํานวน  300,000.- บาท 

 รวมขอโอนลดจํานวน  500,000.- บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 โอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี ้
 สํานักปลัดเทศบาล 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

- จัดซื้อพร้อมติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  
จํานวน  500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สาย จํานวน 9 ชุด ประกอบด้วย 
1. ชุดเคร่ืองรับ UHF 430.225 MHz. หรือตามที่ กสทช. กําหนด ชนิดรวมอุปกรณ์  
ชุดจ่ายไฟอยู่ภายในเคร่ืองเดียวกัน จํานวน 9 เคร่ือง 

/ 2. เสาอากาศ... 
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2. เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3E พร้อมสายอากาศ RG 58  
จํานวน 9 ชุด 

 3. ลําโพงฮอร์น กําลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ (4 ดอก/ชุด)      จํานวน 9 ชุด 
 4. แผ่นรองหลังสําหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆ                                    จํานวน 9 ชุด 
 5. อุปกรณ์เบรกเกอร์, สายไฟ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น  ๆ               จํานวน 9 ชุด 
 6. มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์        จํานวน 9 ชุด 

7. เสาคอนกรีตอัดแรง (เสาไฟฟ้า) สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร สําหรับติดชุดรับสัญญาณ  
จํานวน 9 ต้น  

 ราคาที่เสนอพร้อมติดตั้ง และรวมค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 6  
ลําดับที่ 3 รวมโอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จํานวน 500,000.- บาท   
(ห้าแสนบาทถ้วน) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนเพิ่ม โอนลด  
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมกเพื่อ
พิจารณาต่อไป          
                (นายสุรพร   สรณารักษ์) 
              นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี ้มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภูมณ ี

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภูม่ณ ี - กราบเรียนทา่น ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพันตํารวจโท รณกร  วงศภ์ู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลป่าโมกเขต 2  

เร่ืองการติดตัง้วิทยุกระจายเสียง ผมเห็นด้วยและไดย้กมือสนับสนุนมาโดยตลอด  
   อยากจะสอบถามความคืบหน้าของงานที่จะติดตัง้ว่าตอนนี้เราไดต้ิดตั้งแล้วเสร็จไปกี่ชุมชน  

ซึ่งของเรามี  10 ชุมชน ติดตั้งแล้วเสร็จไปกี่ชุมชน และท่ีจะขออนุมัติงบประมาณ 
ในคร้ังนี้จะไปติดตัง้ชุมชนใด เพื่อที่เวลาชาวบ้านเขาถามจะได้ตอบเขาถูก  
ขอทราบรายละเอียดหน่อยครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ขอเชิญคณะผู้บริหารช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุรพร  
นายกเทศมนตร ี สรณารักษ์ นากเทศมนตรี โครงการที่เราติดตั้งไปแล้วแบง่ออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกใช้

งบประมาณไปเกือบ 500,000.- บาท ติดตั้งได ้9 จุด จากชุมชน 10 ชุมชน 9 ชุมชน 8 
ส่วนคร้ังที่ 2 ติดไปอีก 9 จุด แต่คร้ังที ่2 นําเคร่ืองเก่าไปปรับปรุง ไปเปลี่ยนเวอร์ช่ันให้
เข้ากับเคร่ืองที่รองรับได้ นําของเก่าไปติดตั้งได้อีก  9 จุด นําไปเสริมตรงชุมชน 10  
ไปเสริมและไปติดตัง้เพิ่มที่ชุมชน 7 ติดตั้งไปแล้วทั้งหมด 18 จดุ เป็นโครงการใหม่ 9 จุด  

 
/เป็นของเก่า... 



12 
 เป็นของเก่าที่นํามาซ่อมแซมใหม่อีก 9 จุด อันนี้อีก 9 จุด ที่ประชาชนเขาต้องการก็คือ  

1. ชุมชน 6 บางส่วนที่อยู่ริมถนนด้านนอก อย่างรีสอร์ททองคําบริเวณนั้น คือจุดสุดท้าย
ติดตรงทีบ่้านนายเยื้อนคือของเก่า และมาตรงที่เข้าทรงตรงหัวท่อ แต่จะขาดช่วง 
ตรงการไฟฟ้าเราจะเสริมตรงนั้นไป และก็ข้ึนไปที่ชุมชนย่อยที่ 1 ชุมชนย่อยที่ 2  
แต่กราบเรียนว่า ชุดที่ 1 ที่ติดตั้งไปแล้วใช้งบประมาณไปแล้ว 500,000.- บาท  
จุดที่ 1 วัดพินิจธรรมสารชุมชนย่อยที่ 10  
จุดที่ 2 สามแยกหลงัอําเภอเก่าชุมชนย่อนที่ 10  
จุดที่ 3 ศาลพ่อปู่ทองคํา ชุมชนย่อยที่ 10  

 จุดที่ 4 ตอนแรกกําหนดจุดไว้ท่ีหน้าบ้านโกทัง่ คือตึกเขียวแต่ขยับเลยไปเพราะติดตั้งไมไ่ด้ 
ติดปัญหาต้องขยับเลยเหนือขึ้นไปอีกประมาณ 30 เมตร ชุมชนย่อยที่ 9  
จุดที่ 5 ติดตัง้ตรงร้านยายแต้ม ชุมชนย่อยที่ 9  

 จุดที่ 6 ติดที่สน.คาเฟ่ ชุมชนยอ่ยที่ 9  
จุดที่ 7 บ้านทรงไทยครูนภิาพร ชุมชนย่อยที่ 8   

 จุดที่ 8 บ้านนายสํารวจชุมชนยอ่ยที่ 8  
จุดที่ 9 บ้านป้าสมจิตร ชุมชนย่อยที่ 9  

 ส่วนอีกชุดหนึ่งที่นําเคร่ืองเก่าไปปรับปรุงมาไม่ได้ใช้เงินถึง 500,000.- บาท  
คือบ้านนายเยื้อนชุมชนย่อยที่ 6 เอกราชฝั่งตะวันตก  

 จุดที่ 11 บ้านหัวท่อ ชุมชนย่อยที่ 4  
 จุดที ่12 บ้านนางอนงค ์ชุมชนย่อยที่ 7 หัวกระบือ  
 จุดที่ 13 ซอย 10 ชุมชนย่อยที ่7 หัวกระบือ  
 จุดที่ 14 ซอย 13 ชุมชนย่อยที ่7 หัวกระบือ   
 จุดที่ 15 ซอย 14 ชุมชนย่อยที ่7 หัวกระบือ  
 จุดที่ 16 บ้านนางแจ่ม ชุมชนยอ่ยที่ 10 บ้านวัดพาณิชย์ นาํไปซ่อมเสริมเพราะไม่ได้ยิน 

จุดที่ 17 บ้านนางสุชาดา ชุมชนย่อยที่ 9 บ้านวัดแจ้ง  
 จุดที่ 18 บ้านนายประเสริฐ ชุมย่อยที่ 8 วัดแสนสุข  
 จุดที่ 19 บ้านนางเย็น ชุมชนยอ่ยที่ 10 บ้านวัดพนิิจ ขออนุญาตครับแจ้งผดิ คร้ังที่ 2  

ทําได้ 10 จุด เพราะของเก่าเรามีเคร่ืองอยู่ 10 จุด เราก็ทําไป 10 จุด ส่วนคร้ังที่ 3  
กําลังจะดําเนินการว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูว่าตรงไหนที่จะเหมาะอีก 9 จุด  
ในตลาดจะไม่มีนะครับจะมีแต่รอบนอกและก็จะไปติดตั้งที่ชุมชนย่อยที่ 2  
ชุมชนย่อยที่ 4 แถบบ้านขนมจนี แถบโรงพยาบาลปา่โมก  
ชุมชนย่อยที่ 3 ชุมชนย่อยที่ 2 บ้านน้ําวน วัดอัมพวัน ขอกราบเรียนว่าที่ติดตั้งมา  
มีท้ังชม มีท้ังว่าก็ต้องยอมรับ บางบ้านนําไปติดใกล้บ้านเขา พอเร่งเสยีงไปบ้านที่อยู่ใกล้
ลําโพงเขาบอกวา่เขาหนวกห ูแต่บ้านที่ไกลๆบอกไม่ได้ยินเลย หลงัจากติดตรงนี ้
ไปแล้วก็จะต้องออกสาํรวจวา่ตรงไหนที่มันบกพร่องก็อาจจะขออนุมัติอีกชุดหนึ่ง
ชุดสุดท้ายเพื่อไปซ่อมเสริมทีม่ันไกลเพื่อจะได้เบาเสยีงตรงที่ติดตั้งไปแล้วให้เบาลง 
ยกตัวอย่างตรงบ้านโกทั่งเลยขึ้นไปหน่อยนึง ไปเบาเสียงเลยเจ้าของบ้านโอเคชอบ
ใจแต่พอถงึวัดวิหารแดงบอกฉันไม่ได้ยินถา้ไปเร่งเสยีงขึน้มาก็ทําให้เกิดปญัหา  
แต่ทางใตน้ี่ก็ไม่ได้ยินจะยา้ยเสาอยา่ลืมนะครับว่ามันเปน็สญัญาณไร้สายเวลาย้าย 

 
/แต่ละคร้ัง... 
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 แต่ละคร้ัง เราก็ต้องแจง้บริษัทให้มาย้ายให้เราเพราะการจนูสัญญาณเราไม่
สามารถจูนเองไดไ้ม่เหมือนเสียงตามสายกราบเรยีนว่าติดตั้งคร้ังนี้ เสรจ็แล้วก็คง
ต้องมาฟังเสียงจากประชาชนว่า ตรงไหนเสยีงมันดังเกนิไปจะให้เราเบา  
พอเบาแล้วเกิดปญัหากระทบผลขา้งเคียงไหมต้องขออนมุัติสภาอีกชุดหนึง่  
แต่ขอสํารวจก่อนเพื่อจะซ่อมแซม ขออนุญาตกราบเรียนวา่โครงการจ้างเหมา
ติดตั้งขออนญุาตเปลีย่นเปน็ โครงการจดัซื้อพร้อมติดตัง้ ในรายละเอียดที่อ่านไป
ขออนุญาต เปลีย่นแปลงนิดนึง โครงการจ้างเหมาติดตัง้เคร่ืองกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขอเปลี่ยนเป็น โครงการจดัซือ้พร้อมติดตั้งเคร่ือง
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมตัิแบบไร้สาย ขออนุญาตครับ เปลีย่นแปลงเอกสาร
ด้วยนะครับ ขออนุญาตนาํเสนอต่อว่า โครงการทั้งหมดสาํหรับในย่านชุมชน 
ไม่เหมาะ ผมก็จะมีเงินอกีส่วนหนึ่งในการจัดซื้อวสัดุซ่อมแซมเคร่ืองเสียง 
ภายในตลาดย่านชุมชนที่ตัง้เป้าไว้ในการจัดซื้อวสัดุ ซึง่ดูแล้วจะมีเม็ดเงิน 
ที่พอจะดําเนินการตดิตั้งได้ ที่คํานวณไว้ประมาณ 60 จดุ เราจะใช้วิธีใหม่ 
ติดให้เยอะเปิดให้เบาจะได้ทัว่จะเปลีย่นวิธีการมองวา่ถ้าเราติดน้อยแล้วเร่งเสียง
มันก็เกิดปัญหาบา้นใหม่ที่อยูห่น้าบา้นเดีย๋วเขาจะต่อว่าฉนันอนไม่ได้เลยเราต้องใช้
วิธีติดให้มากขึ้นที่คํานวณประมาณ 60 จุดอันนี้ใช้เงินของการจดัซื้อวัสดุแล้วก็ไม่
เกี่ยวกับโครงการนี้ขอแจง้ใหท้ราบเลยครับขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญท่านฉลวย  กระจ่างจติร์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายฉลวย  
สมาชิกสภาเทศบาล กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตนําเรียนข้อเสนอและเป็นคําถามในส่วน

นี้ครับ ในส่วนเคร่ืองเสียงไร้สาย ผมเองในความคิดที่ว่าเคร่ืองเสียงของชุมชนน ซึ่งไม่ได้ใช้
งานบางชุมชนลําโพง ก็เป็นมูลค่ามหาศาลที่ทํากันไว้หลายโครงการ โครงการแต่ละโครงการ
ประธานชุมชนก็ทํากันเข้าไว้ ในส่วนที่ยังใช้ได้ก็ถือเป็นประโยชน์อย่างชุมชน 8 อย่างใช้ได้
ตั้งแต่ผมดําเนินการมาแล้วท่านบํารุง ทําต่อมาและในส่วนของชุมชนย่อยที่ 9 เห็นแล้ว 
ก็หน้าหดหู่เสียดายลําโพงที่ติดตั้งอยู่หน้าเสา ตากแดดตากฝนไม่ได้ใช้งานเลย เพราะฉะนั้น
ในส่วนนี้ทางผู้บริหารที่รับผิดชอบจะมีการปรึกษาหารือได้ไหม นําลําโพงส่วนนั้นเข้ามาจอย
มาใช้ส่วนที่ใช้ได้ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เพราะว่ามันเยอะเหลือเกิน ส่วนนี้ก็จะได้แบ่งเบา
ภาระภาษีของประชาชนเราให้ลดน้อยลงในการจับจ่ายใช้สอยในส่วนของเสียงตามสาย  
ขอขอบคุณครับ นําเรียนปรึกษาหารือครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านบํารุง  แย้มนิยม ครับ 
 
นายบ ารุง  แย้มนิยม - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายบํารุง 
สมาชิกสภาเทศบาล แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมตั้งข้อสงสัยวา่งบประมาณที่ตัง้ไว้แผนงาน

รักษาความปลอดภัยและสาธารณภัยไว้ 400,000 บาท ถ้าเราลดโอนลงมา 
200,000 บาท เหลือ 200,000 บาท มันจะเกิดสภาพคล่องกับงบประมาณของเรา 

/หรือไม.่.. 
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หรือไม ่เพราะตั้งไว้เป็นการเผื่องานข้างหน้าอยู่แล้วเราลดเงินตรงนี้มาจะไม่กระทบ 
ต่อการบริหารจัดการงานสาธารณภัยของเทศบาลเหรอครับขออนุญาตตัง้คําถาม 
ไว้ก่อนครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - ขอบคุณครับ คณะผู้บริหาร ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุรพร  
นายกเทศมนตร ี สรณารักษ์ นากเทศมนตรี งบแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดีย๋วขอให้

เจ้าหน้าที่ช่วยช้ีแจงนดินงึว่าที่เราตั้งไว้ อยู่ในหมวดของอะไร จะขอเอกสารดูครับ 
 - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามท่ีท่านสมาชิกสภาจากการตรวจสอบ 

แล้วพบวา่งบป้องกันและรักษาความสงบภายในของงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัตั้งงบไว้ 300,000.- บาทใช่ไหมครับ 400,000.- บาท นั้นเป็น
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นหมวดค่าลงทุนและสิง่กอ่สร้าง ประเภท
ปรับปรุงที่ดินก่อสร้าง ตัง้งบประมาณไว้ 400,000.- บาท ขอโอนมา 
200,000.- บาทเปน็หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ส่วนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั ที่ขอโอนมาอีก 300,000.- บาท นั้นขอโอนหมดเลย เราโอน 2 คร้ัง
นะครับ งบป้องกันและบรรเทาสารรภัยนัน้ คือเดิมเราจะปรับปรุงอาคาร
สํานักงานของป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ตั้งงบประมาณไว้ 300,000.- บาท 
แต่เรามองแล้วว่ายังไมม่ีความจําเปน็ต้องซ่อมในปีนีเ้ลยขอโอนมาเพื่อจัดซื้อวิทยุ
และสื่อสาร ขอเรียนชี้แจงใหท้ราบครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  หรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  
ขอความกรุณยกมือครับ 

      สมาชิกสภาอนุมัติ   11  ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไม  อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   -  ท่าน 

ทีป่ระชุม   - มีมติอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจา่ยประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
เพื่อไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง 
เคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย 

 (อนุมัต ิ    11       เสียง)  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์  4.4 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

/นายสุรพร... 
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นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตร ี กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชํารุด
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานบางรายการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน
ที่มาติดต่อขอรับบริการ  และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําภายในคลองบางปลากด  ทําให้เกิดการ
ไหลเวียนผลักดันและเจือจางน้ําเสียออกจากคลองปลากด ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงและผู้ที่สัญจรผ่านคลองบางปลากด แต่ด้วยกองสาธารณสุขฯ  
มิได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ไว้ ทั้งนี้  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 บางรายการเพื่อไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 โอนลด 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 แผนสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุและค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
งบประมาณตั้งไว้ 180,000.-บาท  เหลือจ่าย  156,000.-บาท  โอนลด 43,500.-บาท 

 รวมโอนลด 43,500.- บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
 เก้าอี้ผู้บริหาร  จํานวน  7,500.-บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนังปรับสูงต่ําได้ระบบไฮดรอลิคขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยมขนาดกว้าง 65 ลึก 72 สูง 125 ซม. จํานวน 1 ตัว ซื้อตามราคาท้องตลาด 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองพิมพ์แบบ Multifunction  จํานวน  7,500.-บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์    
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง   
ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 

/ปั๊มน้ําซับเมิร์ส... 
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ปั๊มน้ําซับเมิร์ส ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  จํานวน  28,500.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ําซับเมิร์ส ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 
จํานวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
รวมโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  จํานวน 3 รายการ  
เป็นจํานวนเงิน 43,500.-บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลป่าโมกเพื่อพิจารณาต่อไป             
              (นายสุรพร   สรณารักษ์) 

                นายกเทศมนตรีตําบลปา่โมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี ้มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล     อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

- สมาชิกสภาทา่นใดอนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพื่อไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ เพื่อจดัซื้อครุภัณฑ์ในการปฏบิัติงาน 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

 ขอความกรุณยกมือครับ  
      สมาชิกสภาอนุมัติ   11  ท่าน 
 - สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   -  ท่าน 

 ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   

  (อนุมัต ิ    11       เสียง)  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์ 4.5 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจ าหน่ายสถานีสูบน้ า 
ประธานสภาเทศบาล ของเทศบาลต าบลป่าโมก บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอ 
 ป่าโมกหลังเก่า โดยการแปรสภาพหรือท าลาย 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตร ี ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัญติ เร่ือง ขอรับความเห็นชอบ 
 ในการจําหน่ายสถานสีูบน้ําของเทศบาลตําบลปา่โมก  
 บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอป่าโมกหลังเก่า โดยการแปรสภาพ 
 หรือทําลาย 
 

/หลักการ... 
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  หลักการ 
ตามที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ได้ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ําท่วมพร้อมสถานีสูบน้ํา (บริเวณหน้าที่
ว่าการอําเภอป่าโมกหลังเก่า) เทศบาลตําบลป่าโมก ได้รับมอบเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2555 ปัจจุบันสถานสีูบน้ําดังกล่าวเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจาก
การใช้งานเป็นระยะเวลานานการซ่อมแซมมีราคาสูงไม่คุ้มค่าสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและเกิดความคุ้มค่าประกอบกับ   เพื่อ
ปรับปรุงเขื่อนให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเพื่อป้องกันน้ําท่วมให้กับประชาชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาํบลป่าโมก  

 เหตผุล 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและ
ดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า  
และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด มาตรา ๑๑๓  การดําเนินการตาม 
มาตรา ๑๑๒ ซึง่รวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 
๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ 
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
พิจารณา สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด (๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ จึงขอเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลปา่โมกเพื่อพจิารณาต่อไป                                                               
                      (นายสุรพร   สรณารักษ์) 

                        นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

 - ถ้าไม่มสีมาชิกสภาทา่นใดอภปิราย ผมขอถามที่ประชุมวา่ 
 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ดําเนนิการแปรสภาพหรือทําลาย สถานีสูบน้ํา 

ดังกลา่ว 
 เห็นชอบ  11  เสียง    

ทีป่ระชุม - มีมตเิห็นชอบใหด้าํเนินการแปรสภาพหรือทําลาย สถานสีูบน้าํ 
ดังกลา่ว     11    เสียง   

 
 
 

 
/ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระที่ 5    เรื่อง  อ่ืนๆ 

5.1 เรื่อง ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาในการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอไปข้อ 5.2 เลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

     5.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาครับ เชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจ่างจติร ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิกระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายฉลวย  กระจา่งจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตนําข้อเสนอแนะ

และข้อท้วงตงิบางประการตอ่สภาอนัทรงเกียรติดงัต่อไปนี้  
เร่ืองแรก ชุมชนย่อยที่ 9 ขอให้ท่านผู้บริหารร้ืออาคารโรงเรียนบ้านน้าปรีชา มด
แสง ที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะเป็นทีส่าธารณะซึง่ไมส่ะดวกในการป้องกันนาํ
ท่วมเลยทุกฤดูน้าํหลากเปน็ปญัหาอย่างมากในการกระทบกระท้ังขอลูกน้องทีไ่ป
ทํางานขอให้ช่วยร้ือทําหนงัสอืไปเป็นทางการสักหน่อยกจ็ะดูดี  
เร่ืองที่ 2 ขอให้ปรับปรุงคันถนนชุมชนย่อยที่ 9 จุดริมน้าํจากคลองข่อยโดยเฉพาะ
ตรงริมแม่น้ําทางขึ้นไปเลี้ยวซา้ยบา้นพีเ่ล็กพี่สาํรวยซึง่บ้านได้รื้อไปแล้วตรงนี้มี
ปัญหาทุกปี น้าํร่ัวซึ่งปีนี้ก็เช่นกันทางขึน้ไปตรงต้นมะขามน้ําร่ัวเยอะทุกปี มีปญัหา
พอน้ํารั่ว รถแบคโฮปีทีแ่ล้วผมก็ไปคุมอยู่ ทํางานขึ้นไปไมไ่ด้ขอให้เสริมคันตรงนี้
และในส่วนของคันถนนไปถงึวัดแจ้งเมื่อเช้านี่ทางชาวบา้นก็ขอให้ ผมก็ได้บอกกว่า
วันนี้ประชุมสภาพี่น้องมีอะไรที่จะฝากเข้าสภา จะนําเรียนให ้ส่วนการจะทําไม่ทํา
ก็อีกเร่ือง เพราะว่าผมก็นาํเสนอมาโดยตลอด ถนนขอให้เสริมใหม่นําลูกรังไปเสริม
ให้เขาหน่อยเพราะวา่ไมส่ามารถเดินได้เลยเวลาฝนตก  
เร่ืองที่ 3 ขณะนี้เทศบาลดําเนินการติดตัง้ ทีผ่มไดพู้ดมาโดยตลอดเคร่ืองไร้สาย
หรือจะเป็นเสยีงตามสายทุกสมัยเพื่อเป็นการให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่อเนื่อง
ในการบริหารจัดการของผู้บริหารเทศบาลของเราไม่เป็นการปิดก้ันการรับรู้
ข่าวสารทุกๆเร่ืองตามท่ีทา่นนายกได้เสนอญัตติเมื่อสักครู่นี้ให้ประชาชนควรทราบ
ตามท่ีท่านนายกเสนอสามารถตรวจสอบได้ผมว่าให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารดีกว่า 
สตง.มาตรวจทา่นก็ขอให้เทศบาลเปิดเสยีงไร้สายในการถ่ายทอดประชุมสภาซึ่ง
ปีนึงแค่ 4 คร้ังโดยประมาณนอกจากวิสามญัประชุมสภาทุกๆสมัยหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ขอท่านผู้บริหารได้โปรดชี้แจงผมจะได้ถ่ายทอดข้อช้ีแจงของผู้บริหาร
ไปยงัประชาชนเพราะว่าประชาชนอยากรู้ในการประชุมสภาแตล่ะคร้ังของ
เทศบาลเรา  
เร่ืองที่ 4 ขอให้แก้ไขลูกระนาดคลองข่อย ซึง่ผมได้เคยพดูไปแล้วเสียใหม ่ผม
นําเข้าสภามานานแล้วแต่ไมม่ีการแก้ไขอะไรเลยผมก็ขับผา่นอยู่แทบทุกๆวัน
ชาวบ้านก็ตามเรื่องนี้ทีผ่มเขาเดือดร้อน อย่าไปกลัวเสียหนา้เลยนะครับ  
มันเจ็ดขั้นลูกระนาด  
 

/หากกลัว... 
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หากกลัวเสียหน้าผมเสียมานานแล้วครับ ผมก็ลดสภาพ สท.แบกทรายมาทุกปี  
ตัดหญ้ามาเป็นสิบๆป ีหน้าตาผมก็ยังเหมือนเดิม แต่ก็แก่เพิ่มครับไปเท่านั้น 
แหละร่างกายก็ไมไ่หวแล้ว อะไรเดือนร้อนควรแกไ้ขให้พี่น้องประชาชน ก็ขอให้นึกถึงตรงนี้  
เร่ืองที่ 5 เรื่องการปรับปรุงอนามัยผมไปดูก่อนประชุมก็ไปดูตามเรื่องตลอดท้ัง
ด้านบนด้านลา่ง ไม่เป็นปลื้มครับ อันไหนที่ติตงิผมก็ต้องตคิรับ ผมทําหน้าที่ของ
ผมเช้าไปดูห้องน้ําถา่ยรูปมาอยากจะดูเดี๋ยวประชุมเสรจ็แล้วดูได ้พืน้ห้องน้าํดาํปี๋
เลย กระเบื้องก็ยังไม่ได้ปูเลยผมก็ถ่ายรูปสกปรกไม่หน้าดไูม่เป็นหนา้เป็นตาเลย
ครับ คอห่านชักโครกก็นําของเก่ามาเปลี่ยนให ้ผมไม่ทราบว่าหมดแล้วหรือครับ
งบประมาณ คอห่านใหม่ซื้อไม่ได้หรือครับพันสองพันทําใหม่เถอะครับ  
ร้ัวก็ทาสีแล้วก็เห็นว่าจะดี  
เร่ืองที่ 6 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารอันนี้ขอชมผมก็ไดต้ิดตาม ผลักดันมาโดยตลอด 
จนเทศบาลทําใหจ้นสําเรจ็เรือ่งถนนท้ายวัดแจ้งเขตวัดไปถึงบ้านน้าบญุส่งผมก็ได้
ดําเนินการขออนุญาตเจา้ของที่แม้แตลู่กสาวที่อยู่เยอรมันซึ่งเป็นลูกสาวของนา้บญุ
ส่งเรียบร้อย และก็ขอรายช่ือซึ่งก็เป็นท่ียนิยอมของเจ้าของที่ ณ ตอนนี้เทศบาลก็
ได้ดําเนินการทําถนนใหสู้งและเป็นจุดแทงของน้าํตรงใต้เขื่อนวัดแจ้งที่มีปัญหา
มากมายก็ขอขอบคุณในส่วนที่ดีก็มี ขอขอบคุณ  
ขออนุญาตขอบคุณท่านประธานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้โทรมาขอให้ทําฝาครอบจุด
เปิดนํ้าท่อประปาของหนา้พายทองมินิมาร์ท เมื่อเช้านี้ก็ดกู่อนจะประชุมสภาผมมี
เวลาก็ดูใหน้ําเร่ืองเขา้มาเป็นที่เรียบร้อยขอขอบคุณ ทางเจ้าของพายทองมินิมาร์ท  
ขอบคุณฝ่ายบริหาร ขออนญุาต 
เร่ืองสุดท้ายผมขออนญุาตผูบ้ริหารเทศบาลติดตามเรื่องเงินโบนัสของพนักงาน
น้องๆหนูๆนะครับซึ่งทา่นนายกได้รับปากไปเมื่อประชุมสภาที่แล้วผมก็ขอพูดรวม
ที่เดียวในข้อเสนอแนะนี้แลยว่าไปถงึไหนแล้วเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับน้องๆนี่ก็
ต้นปีแล้ว ขอให้ดําเนินการใหน้้องๆ หน่อย ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีท่านใดเสนอแนะอีกไหมครับ เชิญท่านพันตํารวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิก      
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลเขต 2  

พันต ารวจโท รณกร  วงศ์ภูม่ณ ี - กราบเรียนทา่น ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตํารวจโท รณกร  วงศภ์ู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลป่าโมกเขต 2  

ผมมีข้อจะหารือนะครับตามที่ทางเทศบาลได้มีประกาศของเทศบาลตําบลปา่โมก 
เร่ืองการดําเนนิการชุมชนปลอดถังขยะซึง่ไดไ้ปแจกให้กับพี่น้องชาวชุมชนย่อย 
ที่ 8 ชุมชนย่อยที่ 9 ชุมชนย่อยที่ 10 มีพี่น้องเขาได้สง่ข้อความมาถามผมเพราะ
เขายงัสับสนอยู่วา่ทางเทศบาลเห็นบอกในนี้ว่าวันที่ 6 จะไปเก็บถังขยะแล้ว เก็บ
ถังขยะเขยีวๆที่ตั้งอยูต่ามริมถนนตามหน้าบ้านเพื่อให้ดภูมูิทัศน์มันสวยงาม แล้ว
จะมีการแบง่เวลาจัดเวลาเกบ็เป็นวันจนัทร์ วันพุธ วนัศุกร์ วันอังคาร วันพฤหสับดี 
วันอาทิตย ์แต่ละชุมชนแล้วก็มีเวลาต ี4 ถึง 6 โมง ต ี5 ถึง 8 โมง 9 โมง ถึง 11 
โมง การที่ไปเก็บถงัขยะแล้วจะให้ชาวบ้านไปทิง้ที่ไหน ใหไ้ปใส่ถงุและการใส่ถุง
แล้วก็ไปรอรถเก็บซึ่งชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยงัสับสนกันอยู่เพราะเวลาเกบ็ 
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มันน้อยบางคนก็มีหน้าที่การงานจะต้องออกและไม่ตรงกับเวลาทีจ่ะต้องไปรอรถ
มันก็ยังจะเป็นปญัหา ผมกลัวจะสับสนก็อยากจะสอบถามท่านไดไ้ปทําประชา
พิจารยห์รือสอบถามชาวบา้นหรือยังวา่สิง่ที่ผู้บริหารจะทาํมันดีไหม เขารับไดไ้หม
หรือมีใครเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด ท้ังชุมชน 8-10 เห็นด้วยทั้งหมด ว่าทาํแบบนี้
มันดีมันสะอาดก็ทําไปครับ เพราะผมกลัวว่าถา้ไปใส่ถุงแลว้ไม่มีถังขยะก็จะเอามา
กองไว้หนา้บ้าน ส่งใส่รถไม่ทนับางทีนี้พอใส่ถงุก็จะเดือนร้อนกับชาวบ้านอีก
จะต้องไปซื้อถุงขยะถุงดาํเพราะว่าถา้มีถุงเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะกลายเป็นขยะจะ
มากไปอีกหลายถุงแล้วไปกองไว้จะมีสัตว์อะไรไปแทะไปกดัหรือบางคร้ังตอนนี้ก็จะ
เห็นว่าจะมีพวกเก็บของเก่า ในถังขยะนี่กจ็ะไปร้ือค้นกระจยุกระจายเลยเพื่อจะ
เอาขวดเอาเศษเหล็กแล้วก็ไม่เก็บพอร้ือค้นกระจุยกระจายก็ปล่อยแล้วเวลา
เจ้าหน้าทีไ่ปเก็บ 
ก็ต้องเห็นใจเจา้หนา้ที่เพราะเวลาไปยกถังอะไรใส่รถเขาจะไม่มีเวลาไปเก็บบริเวณ
ข้างๆหรอกเพราะต้องใช้เวลามันเยอะเขาก็ไปถงึเทๆที่หกเร่ียราดอยู่ก็ปล่อยไว้มัน
ก็จะกระจุยกระจายอยู่ก็อยากจะฝากถามผู้บริหารวา่จะเป็นการผลักภาระไปให้
ชาวบ้านไหมที่ชาวบา้นจะต้องไปซื้อถงุแล้วเราเก็บถงัเนี่ยเราได้ประชาพิจารย์ให้
ชาวบ้านเขารับรู้หรือยังจะลองปฏิบัตดิู ก็ขอคําชี้แนะเพื่อความกระจ่างจะได้
อธิบายกับทางชาวบา้นเขาไดถู้กน่าจะเริ่มโครงการจากฝัง่ตะวันออกก่อน ชุมชน
ย่อยที่ 8 ชุมชนย่อยที่ 9 ชุมชนย่อยที่ 10 ซึ่งฝัง่ทางนี่ยงัไม่ได้รับการดาํเนินการ 
โดยอ้างว่าเป็นตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ก็ขอคําชี้แนะจากผู้บริหารเรา
ได้สง่ประกาศไปเขากย็ังสับสนกันบ้างก็อยากได้นาํไปอธิบายให้ชาวบา้นเขาได้รับรู้
รับทราบในข้อเท็จจริงวา่จะทํายังไง เพราะว่าการมายืนรอรถ แล้วรถเราจะว่ิงได้
ทุกซอกทุกมุมไหมเพราะว่ารถก็วิ่งได้แค่ถนนใหญ่ๆ จะเขา้ไปได้ทุกซอกทุกมุมก็คง
ไม่มีเวลาก็ขอคําชี้แนะครับ ขอบคณุครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายฉลวย  กระจ่างจติร ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิกระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายฉลวย  กระจา่งจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเรียนอีกสักเร่ือง อาจจะมี

หลายเรื่องนะครับเพราะปญัหามันมีเยอะ ขออนุญาตนาํเรียนถามท่านผู้บริหาร
เทศบาลครับวา่เขื่อนท้ายวัดท่าสุข ทีจ่ะปรับปรุงใหม่ที่มีปญัหารั่วอยา่งมากมาย
ตามท่ีท่านนายกเคยว่า เราจะร้ือทําใหม่ ขอนําเรียนวา่จะเร่ิมร้ือได้เมื่อไหร่ 
เพราะผมเองเกรงวา่ถ้าปล่อยช้าไปเดีย๋วจะไม่ทันน้ํากลัวครับกลัวมากเดีย๋วจะไป
ท่วมแบบอําเภออีก ผมก็ทําให้น้ําไม่ท่วมพี่น้องในชุมชนมาหลายปีตั้งแต่ปี 53  
ปี 54 มาเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รีบดาํเนนิการแก้ไขเร่ืองด่วน 
เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันน้าํเพราะเดี๋ยวก็เข้าพรรษา ออกพรรษา  
ก็ขอบคุณนะครับนําเรียนถามครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 

/นายภิญโญ... 



21 

นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น - กราบเรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิกระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ําท่วม

พื้นที่เขต 2 ครับประมาณ 5 จุดหลักๆท่ีมีปญัหา 1.คือตรงจุดบา้นตาศักดิ์บริเวณ 
ติดโรงเรียนท. 1 ให้มีการวางท่อระบายน้าํเพื่อสร้างจุดดดูน้ําออกแม่น้ําจุดที่ 1  
นะครับ ส่วนจุดที่ 2 คือขอให้เพิ่มบ่อพักบริเวณติดโรงยงิ บริเวณโรงเรียนป่าโมกข์
วิทยภูมิตรงนั้นไม่มีท่อระบายน้ําเปน็การเจาะท่อระบายน้ําเข้ามาครับ จุดที่ 2 
ครับจุดที่ 3 แนวทางก็คือระบายน้าํของชุมชนย่อยให้เสรจ็บริเวณถนนเส้น
ด้านหลังครับทัง้เสน้ เร่ืองการระบายน้ําและอยากให้มีการใช้เคร่ืองของเทศบาล
เข้ามาดแูลทัง้การดูดและการดูแลเนื่องจากว่าเครื่องของชุมชนย่อยท่ี 7 ในตอนนี้
เสื่อมสภาพลงมาเยอะแล้วไมส่ามารถใช้งานได้ครับ แล้วก็ด้วยบุคคลของชุมชน
ย่อยที่ 7 ค่อนขา้งมีอายุแล้ว อยากให้เทศบาลเขา้ไปดแูลตรงนี้แทน แล้วก็อีกเร่ือง
นึงคือแนวทางแก้ไขแนวเขื่อนที่ร่ัวตั้งแต่วัดสว่างจนถึงสุดเขตเทศบาลตรงที่มีจดุรั่ว
เยอะขอให้เข้าไปดูแลด้วยส่วนจุดสุดท้ายคือบริเวณชลประทานด้านหลงัก็คือท่อ
ระบายน้าํที่มีการดูดเขา้นา ตอนน้ําท่วมเราไมส่ามารถเห็นได้ปรับปรุงเลยวา่
ตรงไหนน้ําซึมเข้าซึมออกตอนนี้ผมอยากให้ปักหลักให้รู้ว่าจุดไหนน้าํเข้าทุง่ จดุ
ไหนน้าํเข้าบ้าน ขอบคุณมากครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาทา่นใดสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  

นายสุรพร  สรณารักษ ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตร ี ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอช้ีแจง ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมา เรียนท่านฉลวย กระจ่างจิตร์  
 พอดีข้อ 2 ผมจดไม่ทันครับ ขอทบทวนอีกคร้ังครับ 
นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - ขอเชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ ครับ ขอให้ทบทวนคําถามอีกคร้ัง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายฉลวย  กระจ่างจติร ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิกระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายฉลวย  กระจา่งจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ข้อ 2 ขอให้ปรับปรุงถนน

ชุมชนย่อยที่ 9 ทีจุ่ดริมคลองข่อย งา่ยๆเขา้คลองข่อยไปริมแม่น้ําเลี้ยวซา้ย ตรง
ซ้ายมือ ตอนนี้บ้านเขารื้อไปแล้ว บา้นพีเ่ล็ก พีส่ํารวจ หรอืบ้านพีน่้อย ตรงนี้รื้อไป
แล้ว ขอให้เสริมคันตรงนี้ใหม ่เพราะวา่ตรงนัน้เป็นจุดน้าํแทงมีปัญหาทุกปีครับ ปี
นี้ก็รู้ว่าเยอะท่ีว่ามีคนโขมยน้าํมันไปทีผ่มได้รายงานท่านประธานมาสําหรับตรงนี้
ถ้าหากมีปญัหาเรื่องการเคลือ่นย้ายรถแบคโฮก็ขอให้บอกผมจะนาํเรียนเจา้ของที่
ลูกสาวของพี่น้อยเจ้าของที่อยู่เชียงราย มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ประสานกันอยู่ 
เพราะฉะนั้นถา้หากมีขัดข้องตรงไหนจะต้องร้ือเอาเสาบ้านออก นํารถแบคโฮเขา้ 
เพราะเขาขายบ้านไปแล้วเราก็จะประสานให้ในส่วนนี้ ผมดูแลมาทุกปีน้ํารั่วเยอะ
ครับ รั่วแล้วก็มีปัญหาน้าํไปอยู่โรงแร่ ผมเอาทรายไปบล็อกตอนสามทุ่ม ตอนเช้า
มาดูมันก็เปิดอีกแล้ว เรากไ็มอ่ยากจะโทษว่าใครเปิด ก็รู้ว่าใครเปิดแต่ก็พดูไม่ได้ 
คุณเปิด ผมก็ปิด อยู่กนัแค่นีแ้หละก็ไมต่้องเถียงไมต่้องทะเลาะกัน มีอะไรก็ไปถาม 
ขอบคุณมากครับ 
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นายพิเศษศักดิ์ ธญัญะพิเศษศักดิ ์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพร  สรณารักษ ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตร ี ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามว่าตรงจุดบ้านครูอารมณ์ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปสํารวจ

ให้เพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขก่อนที่น้ําจะมา แต่ผมไม่ทราบบ้านนายปรีชา มดแสงที่ท่าน
บอกให้รื้อมันเป็นสมบัติที่ดินของใครแล้วเราจะไปร้ือบ้านเข้าได้หรือไม่ ต้องขอเข้าไปคุย
กับเขาก่อนผมก็ไม่ทราบเลยว่าบ้านเขามาปลูกในที่หลวงหรือที่เขาเอง ขอสํารวจก่อนครับ
คงจะคุยให้ แต่ว่านายปรีชา มดแสงได้เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับ ก็ต้องไปคุยกับลูกเขา
เดี๋ยวจะขอเข้าไปคุยก่อนแล้วกัน 2 ประเด็น ข้อ 1 ข้อ 2 ผมจะขอเข้าไปดูและก็ขอเข้าไป
คุยกับเจ้าของบ้านก่อนแต่ตอนนี้กราบเรียนเลยว่าตรงจุดคลองข่อยบ้านครูอารมณ์มาถึงที่
ยายเรืองผมให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจเพื่อที่จะขุดให้รางระบายน้ําไหลเข้ามาที่ถนนเพื่อมาลง
ท่อระบายน้ําของเทศบาล ผมว่าการจะอุดรูน้ําทุกรูที่ไหลลงแม่น้ํา เมื่อวานทราบว่ามี
ประตูน้ําอยู่ประตูน้ําหนึ่งเป็นเหล็กซึง่เมื่อปีที่แล้วพอดีจงัหวะรถแบคโฮไปเกี่ยว
ประตูน้ําตรงโรงแรพ่งัก็เลยใช้วิธีปิดน้ําโดยใช้แผ่นปูนปิดแล้วใช้กระสอบเรียงซึง่
คิดว่ามันก็ได้ผลดีเจ้าหน้าที่ของเราก็บอกว่านา่จะทําแบบนั้น ผมบอกเดี๋ยวเขา้ไป
ดูกัน ถ้าสั่งนานแล้วไม่เข้าไปดูมันก็จะไม่เห็นภาพ ขออนญุาตสองเร่ืองนี้ผมจะเข้า
ไปตรวจสอบให้แล้วก็ไปวันไหนจะโทรแจ้งทา่นสท.เพื่อไปคุยแล้วไปดูด้วยกัน 
เพื่อบางทีบ้านนี้ท่านคยุไดผ้มคุยไม่ได้ใหต้ัวแทนช่วยไปคุยให้ แล้วบา้นไหนทัง้
สองคนคยุได้มันก็เป็นกําลงัสาํคัญเหมือนกัน ส่วนเร่ืองเคร่ืองไร้สายในการประชุม
สภาให้เปิดเสียงตามสายผมกราบเรียนตรงๆว่าผมจะเปดิตัง้แต่วันนีแ้ล้วแต่ทา่นดู
ขณะนี้ยงัมปีัญหา ผมรับปากว่าจะเรียนทา่นประธานสภา เพราะเป็นอํานาจของ
ท่านประธานสภาช่วยกรุณาบอกเจ้าหน้าที่ปรับปรุงเคร่ืองเสยีงแล้วเวลาวัน
ประชุมสภาเราจะเปดิเคร่ืองกระจายเสียงให้ประชาชนไดรั้บทราบก็ต้องขอให้
ประธานสภาศึกษาวา่จะผิดระเบียบไหมจะถูกไหมข้อมูลขา่วสาร ก็ขอฝากท่าน
ประธานสภาด้วยครับ เป็นอาํนาจหนา้ที่ของทา่นประธานสภา ส่วนเคร่ืองเสียงที่
ท่านบอกว่าชุมชน 9 ไม่ด ีผูบ้ริหารชุมชน 9 คือท่านประธานชุมชน ท่านได้
เสียชีวิตไปแล้ว ผมเรียนว่าเคร่ืองเสียงที่ซื้อตั้งแต่ชุมชนมันเป็นเงินที่เขามอบ
ให้แก่ชุมชนไม่ได้เป็นเงินที่ทางเทศบาลมอบให้ มาจากส่วนกลางดงันั้นการที่จะ
เข้าดําเนินการ ถ้าประธานชุมชนเขายอมยกให้เทศบาล กต็้องทําเป็นหนงัสือมอบ
ทรัพย์สินให้มาก่อนแล้วก็ต้องเอาบญัชีต้นมาดูว่าคณุซื้อมาทั้งหมดกี่ตัวและมอบ
ให้เทศบาลต้องครบก่อนแต่ถา้ไม่ครบเทศบาลก็รับไมไ่ด้เพราะถ้าเทศบาลรับ
มาแล้วไม่ครบ มาแต่กระดาษแต่อปุกรณ์ไม่มีมาเราก็รับไม่ได้หากมีการตรวจสอบ
ขึ้นมาเจา้หน้าที่ของเราก็จะลาํบากแต่ชุมชน 9 พอดีประธานชุมชนเขาเสียชีวิต
แล้วผมว่ารอให้เลือกประธานชุมชน กรรมการชุมชนแล้วค่อยมาบริหารจัดการ
กันใหม่ดีกว่าขอให้เป็นเรื่องของภายในของชุมชนถา้จะมอบให้เทศบาล 
ต้องเอามาให้ครบทุกอย่างแล้วเราจะเอามาได้ แต่ถ้าไม่ครบไม่มีเจ้าหนา้ที่คนไหน
เขากลา้รับหรอกครับพัสดุยงัไงเขาก็ไม่รับ ขอให้เปน็การเลือกตั้งประธานชุมชน 
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 ใหม่แล้วก็จะบริหารแก้ปัญหาภายในชุมชน เพราะถ้าทา่นเอามาแล้ว 
มันไม่ครบ สายไฟไม่เป็นไรแต่ตัวลาํโพงตัวแท่นตัวพวกนีต้้องมาครบ 
ตามท่ีท่านซื้อมาครั้งแรก  

 - การปรับปรุงอนามัยเราได้ขอใช้เงินสะสมของเงนิกองทุนหมุนเวียน 
ของอนามัยที่มีอยูป่ระมาณ 1 ลา้นกว่าบาท เจ้าหน้าที่ของกองช่างสาํรวจ
ออกแบบฝ้าอยู ่ฝา้ภายนอก ฝ้าภายใน โคมไฟภายใน ห้องน้ําช้ัน 2 อันนีพ้อดี
ท่านพูดถงึห้องน้ําช้ันแรกหรือป่าว ก็ฝาก ผอ.กองช่างวา่หอ้งน้ําช้ันล่างด้วย อันนี้
เรากําลงัดาํเนินการอยู่พอดจีงัหวะมันมงีานที่เร่งด่วนอยา่งงานที่ขอเร่ืองประปา
วันนี้ถ้าเราไม่ดาํเนินการวันนีม้ันก็จะลา่ช้าออกไปเพราะเราเสยีเวลาไปแล้ว 1 ปี 
เดี๋ยวจะเรง่ดําเนินการให้เพราะผมได้ดาํเนินการสั่งไปแล้วว่าให้ดําเนินการสํารวจ
งบประมาณการทําฝ้าเทา่ไร ทําห้องน้าํชั้นบนเทา่ไร ทาํฝา้ภายนอก ขอดูวงเงิน
แล้วเดี๋ยวจะมาชี้แจงให้ทราบ ไม่ทราบวา่ต้องผ่านสภาไหม ถ้าผา่นสภาจะมี
ประชุมอีกคร้ังตอนปลายเดือนจะทันไหม ส่วนเรื่องเงนิโบนัส ผมเพิง่จะทราบว่า
เทศบาลมโีบนสั ขอให้ท่านปลัดไปศึกษาเรื่องเงนิโบนัสพนกังานด้วยว่าจะใช้วิธี
ไหนเงินสะสมเทศบาลเรามีพอไหม แต่ทีพ่อทราบอย่าง อบต.บางกระดีมีโบนสั
แน่ เพราะเขาเปน็ อบต.ใหญม่ีรายได้เป็นพนัลา้นแตเ่รามีรายได้แค่หลักร้อยต้นๆ 
เฉพาะพนักงานมีอยู่เดือนนงึเล่าใหส้มาชิกฟังเปน็เรื่องตลกนายกอยู่มากี่ท่านก็
แล้วแตไ่ม่เคยเลยที่ว่าเงินบํานาญออกไม่เต็มแต่มาเดือนพฤศจิกายนที่ผา่นมา
เทศบาลตาํบลป่าโมกเกิดปญัหาเงนิบํานาญออกมาได้แค่ 80 เปอร์เซ็นต ์หรือ 
70 เปอร์เซ็นต์ก็เกิดปัญหา เช้าขึ้นข้าราชการบํานาญมากนัเต็มเทศบาลแตไ่ม่ได้
เป็นความผิดของเทศบาล เพราะส่วนกลางเขาไม่มีเงนิโอนให้ เงินบาํนาญของ
เทศบาลจะมี 2 ส่วน ส่วนนึงจะเป็นเงินของเทศบาล อีกสว่นนึงจะเป็นเงินโอน
ของส่วนกลางอยา่งเวลานี้ที่ฟังจากรายงานของ ผอ.กองคลังเรามเีงินรายได้ฉิว
เฉียดกับเงินรายจา่ยทุกวันนี ้ซึ่งตามระเบียบแล้วเทศบาลต้องมีเงินคงคลังกันไว้ 
3 เดือนของรายจ่ายประจํา แต่ตอนนี้เงินรายจา่ยประจาํกันไว้ 3 เดือนยงัไมพ่อ
เราต้องประคับประครองบางคร้ังช่วงนี้อยากจะทําอยากจะพัฒนาท้องถิน่แต่ทํา
ไม่ได้เพราะเม็ดเงินยังไม่เข้ากค็ิดว่าประมาณพฤษภาคม ซึง่ก็อย่าลืมว่าช่วงนี้เป็น
ช่วงเสียภาษีการเก็บภาษีของรัฐบาล ภาษีบาํรุงท้องที่ ภาษีป้าย อยู่ในช่วงเดือน 
3-4 เดือนนี้ หลังจากนั้นมาเงินก็จะเร่ิมเขา้ เราถงึจะขยับตัวได้แตง่านบางอยา่ง
เป็นเงินสะสม เป็นเงินที่กันไว้แล้วเรากส็ามารถใช้ได้เพราะเป็นเงินที่กันเอาไว้ซึง่
จะดึงเอาไม่ทําอย่างอื่นไมไ่ด้ กันเร่ืองอะไรก็ต้องทําเรื่องนัน้ไป  
ส่วนเร่ืองถงัขยะกราบเรียนวา่ขอประทานโทษไมไ่ด้เอ่ยอา้งวันก่อนท่ีเราไปทํา
เร่ืองอะไรนะครับท่าน สท.บํารุง เร่ืองการประชาคมเร่ืองน้ําท่วม 5,000-
7,000 บาท เขื่อนหน้าวัดแสนสุข ผมไปปรึกษากับโยธาก็คือเจ้าของเขื่อน  
ไปปรึกษาว่าจะออกแบบแก้ไขป้องกันน้ําอย่างไร แต่ท่าน สท.บํารุง 
จะทราบดีเพราะแบบคยุกับโยธาแล้วก็อธิบายให้ท่าน สท.บํารุงฟังแล้วว่าเราจะ
ขยายฟุตบาทออกไป ขยายถนนให้ได้ประมาณ 5 เมตร แล้วทําเขื่อนลงไป
ข้างล่างแล้วมีหลอกขึ้นมาจากเดิมอีก 30-40 เซนติเมตร ซึ่งตอนนี้แบบออก
เสร็จแล้วลา่สดุเมื่อประมาณวันอังคารผมทาํเรื่องขออนุญาตโยธาใช้พื้นที่เสร็จ  
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ปกติเราก็ทําถงึโยธาได้เลย แต่ท่านผู้ว่าฯ คนนี้นโยบายทา่นเปลีย่น ท่านให้เราทาํ
ผ่านอาํเภอก่อนจะทํากับโยธาโดยตรงไม่ได้ซึง่ โยธาทําหนงัสือเสนอแล้วท่านบอก
ว่าเอากลบัไปทาํใหม่หมดเพิ่งจะเซ็นหนังสือไปใหม่เมื่อวานนี้ผ่านอําเภอถ้า
นายอาํเภอก็เมตตากลัวว่าเราจะมีปญัหาไม่ทันทาํหนงัสือส่งวันรุ่งขึ้นท่าน
นายอาํเภอส่งจังหวัดก็คิดว่าภายในเดือนนี้แล้วจะจบหนงัสือ เดี๋ยวเราจะมี
ประชุมสภาปลายเดือนเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมไปซ่อมแซมเขื่อนตรงวัดแสนสุข 
ซึ่งโยธาออกแบบให้เราคร้ังแรกเลย 12 ล้านผมบอกพีไ่มม่ีเงินหรอกลดลงหน่อย
ลดเหลือประมาณ 8 ล้านเศษๆ โอเคก็เป็นความมัน่คงถาวรของประชาชนเรา
ต้องลงทุนโดยขอจา่ยขาดเงินสะสมกจ็ะมีเข้าประชุมสภาปลายเดือนนี้เร่ืองที่ทํา
หนังสือขออนุมัติขอใช้พื้นที่จะเร่งให้จบภายในเดือนนี้เสร็จแล้วกจ็ะไดด้ําเนนิการ
ก่อนน้ําท่วมสาํหรับเขื่อนวัดแสนสุข  
ส่วนเร่ืองเก็บถังขยะวันนัน้ไปคุยกันต่อแล้วก็แจกเอกสารให้ประชาชนที่ชุมชน 8 
มีท้ังเสยีงคา้นและเสยีงเห็นดว้ยแต่กราบเรียนตรงๆวา่ปญัหาที่มันเกิดมา ที่
อยากจะคิดไม่มีถังขยะปญัหามันเกิดจากว่าเอาถงัขยะมาตั้งหนา้บา้นฉัน ฉันก็
เหม็นทําไมไปตัง้บา้นนู้นล่ะทําไมมาตั้งบา้นฉนัปัญหาก็เกิดตลอดแม้กระท้ังใน
ตลาด ผมก็เลยคิดว่าเราทดลองทําเพราะมีบางอบต.หรือบางเทศบาลเขาทําแล้ว
มันไดผ้ลเราคิดว่าถา้เราไม่ทดลองทาํมันก็ไมไ่ด้ทําแต่ทดลองทําแล้วประชาชนไม่
เห็นด้วยเราก็เลิกแต่ถ้าเราไมล่องอะไรเลยมันกไ็ม่ไดล้องกเ็ลยคิดว่า 3 ชุมชน รถ
สามารถว่ิงเก็บถึงหนา้บ้านไดย้กตัวอย่างจากคลองข่อยจากโรงแร่วิ่งเส้นในทะลุ
ถึงโรงเรียนวัดแสนสุขออกมาวิ่งด้านนอกเลาะริมถนนมาระยะเวลาที่กาํหนดให้ 
วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ คือเก็บให้วันเว้นวัน ส่วนอีกชุมชนนึงกส็ลับวนักันก็
อยากจะทดลองวา่ถ้ามันเกิดเป็นอย่างนี้ แต่ถามปญัหาที่ทา่นไดบ้อกว่าเวลามาทิ้ง
แล้วไม่ตรงกันผมวา่ถงุมันไม่ใหญ่โตหรอกเพราะไม่ได้ทุกบา้นมารวมกันมันแต่ละ
บ้านๆก็ยากจะรู้วา่ถ้าเราไปเวลานีห้มามันจะคุ้ยไหมต้องหาวิธีป้องกันหมาอยา่งไร
ตอนนี้เรายงัตอบไมไ่ด้แต่เกิดมาถามว่าต้องมาคอยไหมถ้าท่านมีตะปูตอกไวห้น้า
บ้านถงุขยะนั้นพนักงานเรากจ็ะไปเก็บขอเป็นการทดลองก่อนแต่ไม่ไดต้้องแพ้
ชนะเพียงแต่เราไม่เคยทาํอะไรแล้วไม่ได้ทดลองแล้วมนัก็ไม่ได้ทําแตถ่้าเราทาํแล้ว
ไม่ไดผ้ลกต็้องหาวิธีการแก้ไขถ้าไม่ดีเราก็กลับไปทําอยา่งเดิม นี่คือวิธีคิดของผม
ไม่ได้มุทะลุเอาชนะใครแต่ถ้าเราไม่คิดทําอะไรเลยและไม่คิดจะทํามันกไ็ม่ได้ทาํ 
ขอกราบเรียนอย่างนี้วา่เราได้มีหนังสือไปแจกให้ประชาชนแล้วบางส่วนแต่วา่วัน
นั้นไปที่อําเภอพอดีเขาประชุมถึงเย็นแจกไม่ทนัเขารีบกลบับ้านกันก่อนเพราะวัน
นั้นไปที่อําเภอผมกไ็ปดูที่เขื่อนอําเภอแตผ่มไมไ่ด้เขา้ไปทีห่อประชุมผมไปดู
เกี่ยวกับโยธาผมจะไปแก้ปัญหาที่เขื่อนที่น้าํมันพหุน้าอาํเภอข้ามไปเร่ืองนึงของ
ท่านฉลวยว่าลูกระนาดผมบอกตรงๆว่าผมทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าผิดผมยอมรับผิด 
ผิดเพราะผมไม่ไปดูคนทํางานผมบอกให้เขาไปทํา ผดิเพราะผมไม่ได้ตามไปดูผม
ได้แต่ถามว่าเรียบร้อยไหม เรียบร้อยครับพอรุ่งขึ้นผมไปดอูย่างนี ้
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เรียบร้อยเหรอแต่วันนั้นจะให้เอาออกเลย ผมก็ยังมันใจวา่เดี๋ยวรถมันเหยียบลงก็
จะแบนลงๆ แต่ถา้ตอนนี้ถ้าประชาชนเขาอยากให้เอาออกไม่ยากหรอกเดี๋ยวรถ
ตักไปดันแป๊บเดียวเดี๋ยวกจ็บ จะขอสอบถามให้ท่ัวทุกบ้านว่าไม่ต้องการใช้ไหม
เดี๋ยวดันเลยผมไมไ่ด้อายใคร ผมถือว่าถ้าทาํถูกกเ็สมอตัวทําผิดก็แก้ปัญหาไมเ่คย
อายและกราบเรียนด้วยว่าผมไม่อายไม่ได้เสียศักดิ์ศรีไม่ได้กลัวอับอายคนเราไมไ่ด้
ทําถูกท้ังหมดหรอกครับต้องมีผิดก็ขออนุญาตช้ีแจงเร่ืองเก็บถังขยะนะครับ  
ส่วนเร่ืองเขื่อนนัน้ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเราพยายามเร่งรัดใหเ้ร็วท่ีสุด และปลาย
เดือนนี้อาจจะต้องมปีระชุมสภาอีกคร้ังหนึ่งคือมี 2 เร่ืองใหญ่ๆเร่ืองขอเสริมเขื่อน
ปากตลาดที่ปีท่ีแล้วแต่มันเหลือ 20 เซนติเมตร จะขอเสริมอีก 40 ถึง 50 
เซนติเมตร แต่ต้องดูวา่ถ้า 50 เซนติเมตร จะบดบังทัศนยีภาพเยอะไหมแล้ว 
ก็ขอปรับปรุงเขื่อนหน้าวดัแสนสุขต้องขออนุมัติสภาเพราะขอจ่ายขาดเงินสะสม  
ส่วนเร่ืองเขื่อนจากวัดสว่างอารมณ์สุดเขตมันเปน็รอยร้าวแต่ถ้ามีดินไปอัดขา้ง
นอกมันจะอยู่ แต่ปัญหามันเกิดครับปีนี้ก่อน ท่านประธานสภานาํทีมตัดตน้ไม ้
ไปตัดผมไม่ทราบต้นไม้ขึน้ในเขตทางหลวงแต่มีเจ้าของทุกต้นคือในเขตที่หลวง
เลยที่ของเจา้ท่าแต่มีเจา้ของทุกต้น ไปตดัอยู่ต้นนึงก็มีเร่ืองก็เลยต้องเลิกตัดผม
อยากจะเสริมคันดินดา้นนอก โดยเฉพาะท่าน สท.เขตนัน้ช่วยเจรจาต้นไม้ใหผ้ม
ด้วยจะเปน็พระคุณอยา่งยิ่งเราช่วยกัน รําพังตัวคนเดียวรู้จักคนไม่ตลอดท้ังหมด
หรอกแปดพันกว่าคน ผมต้องไม่รู้จักบางส่วนทา่นรู้จักบางส่วนแล้วมาช่วยกันมา
เสริมกันพี่น้องท่าน ท่านช่วยคุยให้หน่อย เผื่อผมรู้จักด้วยยกกําลงั 2 ก็ขอความ
ร่วมมือด้วย ผมตรวจสอบจากวัดสว่างมาวัดป่าโมกปัญหาปีที่แล้วทีน่้ําซึมไปเห็น
ร่องแล้วขุดรอไว้แล้วก็กําลังจะปรึกษาท่านผอ.กองช่าง วา่เราจะแก้ไขอย่างไร
ปรึกษาโยธาด้วยเพราะสมบตัิเป็นของโยธาเขื่อนจากวัดสว่างมาวัดป่าโมกท่ีมี
ทางเดนิ ตรงนั้นก็ทรุด คุยกบัประธานว่าอาทติย์หน้าจะสง่เจา้หนา้ที่กองช่างไป
ร้ือทางเท้าออกแล้วปรับปรุงปูใหม ่ส่วนบา้นนายศักดิ์นั้น ถึงเวลาเดีย๋วเข้าไปคุย
เดี๋ยวดูกัน ส่วนโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูม ิท่าน สท.ครับผมไม่ทราบว่าจะเอาเงิน
เทศบาลเขา้ไปทาํได้หรือเปลา่ผมไม่ได้เกีย่งถ้าหาช่องทางทําไดผ้มทําหมดทุกที่ 
ผมถือว่าเวลาน้าํมามนัเดือนร้อน จะรอน้ํามาใช้เงินฉุกเฉนิ ผมคิดว่าไปทันการขอ
ศึกษาว่าเราจะเข้าไปทําวิธีไหน ส่วนชลประทานนัน้ผมเคยคุยกับชลประทานไป
แล้วว่าตรงที่เราไปอุดน้ําตรงหัวกระบือที่เอาเครื่อง 8 สูบไปสูบน้ําจะไปเขตของ
ชลประทานเราจะทําอยา่งไรก็คงจะต้องหาท่อเกา่ๆที่เทศบาลพอมีไปวางรอดไว ้
ท่อเก่าๆที่เทศบาลพอเหลือพอมีไปทํายงัไงเดีย๋วจะต้องขอปรึกษา และเรียนให้
ท่านสมาชิกทุกท่านทราบวา่ต้องขอกราบขอบพระคุณทา่นสมาชิกทุกท่านที่
สนับสนุนให้มีการซื้อรถแบคโฮตอนนี้ทางผูบ้ริหารกําลังดาํเนินการจัดซื้อรถแบค
โฮเป็นของเทศบาลเองเพื่อท่ีจะมาใช้งานทุกอย่างค่อยใหท้ํา ทําไปเรื่อยๆเดีย๋วก็
เสร็จแล้วก็มั่นคง ดีกว่ามาทําแป๊บเดียวเสร็จ ตอนนี้เราไดจ้ัดงบประมาณซื้อรถ
แบคโฮโดยการที่ท่าน สท.สนบัสนุนเมื่อปีที่แล้วเรากันเงินไว้แล้วเรากําลงั 
ดําเนินการอยู่หลังจากนัน้ถ้ามีมาแล้ว ถ้าทา่นใดจะใหไ้ปชว่ยเหลือประชาชนก็
แจ้งมาที่เทศบาลได้ครับ มีเร่ืองอื่นท่ีจะถามก็ถามเชิญครับ ขอบคุณครับ  
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